



ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนพื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 1) ให้ปิดสถานที่ทำการของทุกคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 2) ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย และ 3) ให้รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณามอบหมายงานและอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน และให้บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะหรือส่วนงานให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่มีความสำคัญที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนเวลาออกไปได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564

ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ทำการส่วนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยกเว้น ศูนย์บริการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์ภูมิปัญญา “ประโชติ เปล่งวิทยา”
2. การปฏิบัติงานที่มีความสำคัญของบุคลากรคณะให้ปฏิบัติงานที่บ้านควบคู่กับการปฏิบัติงานที่ทำงาน โดยจัดให้มีการหมุนเวียนบุคลากรมาปฏิบัติงานเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของคณะในแต่ละงานตามความเหมาะสม
3. ให้คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค ผู้จัดการศูนย์ฯ และเลขานุการคณะฯ พิจารณามอบหมายงานที่สำคัญ และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านและปฏิบัติงานที่ทำงานตามข้อ 2. และให้บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

(เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ จ้าวทริภูวัฒน์)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ฉบับที่ 3

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากได้มีประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 88/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดให้ปิดสถาบันอุดมศึกษา (ภาครัฐและเอกชน) ทั้งในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แล้ว ให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนพื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ทำการของทุกคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
2. ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
3. ให้รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณามอบหมายงานและอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน และให้บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะหรือส่วนงาน ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่มีความสำคัญที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนเวลาออกไปได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 และเมื่อใกล้สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศกำหนดแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ~~24~~ ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร